

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ว ๑๒๐๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต / ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง /
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษทุกศูนย์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่ายังมีหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและมีให้เงินงบประมาณพับไป สำหรับใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. คัดเลือก (List) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS

๒. ตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ดำเนินการ List แล้ว

๓. นำรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ที่ดำเนินการ List ไว้แล้ว เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานและเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการตรวจสอบต่อไป

๔. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการยืนยัน (Confirm) ให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ GFMS เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

๕. เรียกรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ขออนุมัติ มิฉะนั้นจะถือว่าการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน

๖. ให้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีมีข้อทักท้วงผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมแจ้งข้อมูลรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินส่งถึงกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

/๗. กรณี...

๗. กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำชับโรงเรียนในสังกัดที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ให้ถือปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่กำหนด หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าหน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้ จ่ายเงินงบประมาณ และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป และสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการดำเนินการ LIST และ CONFIRM ได้ตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.



(รณ วรจันดา)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานพัสดุ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๔๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๖๖๗